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รายการวิทยุ Human Talk  
 

 
รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 
 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ได้กล่าวว่า ประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องจดจําวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 
15.52 น. ได้ รวมท้ังความรู้สึกที่ได้รับข่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต 
ส่วนวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ก็เป็นวันหยุดด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ดูข่าวที่หน้าโรงพยาบาลศิริราชด้วย
ซึ่งมีกิจกรรมทําความดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล จึงเป็นอีกวันหน่ึงที่มีความสําคัญอย่างย่ิง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดีอยู่ในกรุงเทพ 
แต่ก่อนหน้าน้ันไปทํากิจกรรมที่เขาใหญ่ ระหว่างเดินทางกลับก็ได้ทราบข่าวที่น่าตกใจ แต่ตอนน้ันก็ไม่เช่ือ จึง
ได้คุยกับเพ่ือนและญาติเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข่าว วันน้ันก็มีการถ่ายทอดข่าว เป็นเร่ืองที่คนไทยทั้ง
ประเทศก็ต้องจดจําไปตลอดชีวิต 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เท่าที่จําบรรยากาศเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้น้ัน มีข่าวจาก
สํานักพระราชวังออกมาเป็นระยะ โดยความรู้สึกแล้วรู้ว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประชวรหนักแล้วในท่ีสุด
พระองค์ท่านก็สวรรคต ตอนน้ี คนไทยควรมาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นใน 1 ปีที่ผ่านมา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มี
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างสมพระเกียรติ ในช่วงชีวิตเรา อาจจะได้เห็นพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ งานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นโอกาสที่ทําให้คนไทยได้เรียนรู้ว่า พระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพได้มีการสืบทอดกันต่อมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย เป็นความได้เปรียบของประเทศไทย
เพราะประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรม บางคร้ังคนเราคิดว่า ทุนมนุษย์แปลว่า ความรู้ หรือ ทักษะ เป็นต้น แต่
เชิงลึกน้ันเก่ียวกับมนุษย์ มนุษย์เราก็ต้องมีพฤติกรรมไม่ใช่แค่เพ่ือการทํางาน แต่รวมถึงเพ่ือการดําเนินชีวิตใน
สังคมที่แตกต่างกัน ต้ังแต่เกิด คนไทยก็เห็นแล้วว่า ตนเองอยู่ในประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน น่ีก็เป็นสิ่งที่
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์คิดอยู่เสมอว่า เราหล่อหลอมด้วยอดีตของเรา แล้วก็มาถึงวันน้ี พฤติกรรมต่างๆ ก็เกิด
มาจากการที่เราอยู่ในสังคมสยามหรือที่เราเรียกว่า ประเทศไทย ซึ่งบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า วัฒนธรรมไม่
เก่ียวข้องกับตน แต่เก่ียวข้องกับกรมศิลปากรบ้างหรือหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมน้ัน
ได้รับการปลูกฝังมาจากภูมิลําเนา ศาสนา วิถีชีวิต กว่าที่คนจะเข้าใจเร่ืองวัฒนธรรมต่างๆ บางคนที่ไม่ได้สนใจ
เรื่องเหล่าน้ีก็คิดว่าเป็นเรื่องนามธรรม ไร้สาระ อันที่จริงแล้วเป็นเรื่องกําหนดชีวิตของคนเรา ทําให้มีการดําเนิน
ชีวิตที่แตกต่างจากสังคมอ่ืน ถ้าคนเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของประเทศ หรือภูมิภาค ก็จะไม่เข้าใจวัฒนธรรม
องค์กรที่ตนดําเนินการอยู่ วัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้น ก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในองค์กร แต่เกิดขึ้นในสังคมด้วย 
บางคนเกิดมาในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ก็จะมีวัฒนธรรมของตนอีกแบบหน่ึง เมื่อเข้าไปทํางาน ก็ต้องรับ
วัฒนธรรมของชาติหรือภูมิภาคเข้าไปด้วยโดยไม่รู้ตัว ก็ทําให้มีพฤติกรรมแบบนั้น ตลอดเดือนตุลาคม 2560 จะ
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เห็นว่า ถ้าคนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยด้วย คนไทยก็จะเป็นทุนมนุษย์ที่แตกต่างจากคน
อ่ืน และคนอ่ืนก็ไม่สามารถจะเป็นเหมือนคนไทยได้ น่ีเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งสําหรับสังคมไทย ในการเขียน
คุณสมบัติของทุนมนุษย์ นอกจากเรื่องทุนทางจริยธรรม ทุนแห่งความสุข ทุนทางปัญญา ทุนแห่งความย่ังยืน 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ยังได้เขียนเรื่องทุนทางวัฒนธรรมด้วย ยังไม่ได้เขียนเป็นหนังสือเฉพาะเร่ือง แต่เขียน
เรื่อง ทุนทางจริยธรรมไปแล้ว  

 
เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนหนังสือไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือในระดับต่างประเทศ ก็

มักจะนําทุนเหล่าน้ีมานําเสนอให้ผู้เรียนได้รับทราบว่า ทุนเหล่าน้ีมีความแตกต่างจากทุนประเภทอ่ืน ประเพณี
ต่างๆที่คนไทยได้เห็นจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งน้ีเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดต่อกันมา
เป็นเวลาเกิน 400-500 ปี เพราะฉะน้ันคนไทยก็ได้มีโอกาสอยู่ในเหตุการณ์ที่ได้เห็นในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  

ตลอดเดือนตุลาคม 2560 เป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 คล้ายกับช่วงที่ท่านเพ่ิงสวรรคต 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เลือกนําเสนอเก่ียวกับรางวัลต่างๆที่พระองค์ท่านทรงได้รับการทูลเกล้าถวาย ซึ่งได้
นําเสนอไป 2 ครั้งแล้วคือ รางวัลยูเนสโก (UNESCO) ทําให้คนไทยได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์
ท่านโดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากน้ียังทรงได้รับทูลเกล้าถวายจากองค์การ
สหประชาชาติ (UN) โดยนายโคฟ่ี อันนัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้อ่านรายละเอียดของรางวัลด้วย 
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นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ไปรับมอบคํากล่าวถวายสดุดีจากสภาสูงของ
สหรัฐอเมริกาที่ได้เคยสดุดีไว้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ในคําสุดดีครั้งน้ัน ได้มีการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
เป็นผู้นําของโลก เมื่อยกตัวอย่าง Leadership ของคนในโลก ก็ต้องยอมรับว่า พระองค์ท่านก็เป็นผู้นําคนหนึ่ง
ที่มีความสําคัญอย่างย่ิง ตัวรางวัล Human Development Lifetime Achievement Award เมื่อ 11 ปีที่
แล้วซึ่งนายโคฟ่ี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติในสมัยน้ันได้มาทูลเกล้าถวายรางวัลด้วยตนเอง ซึ่ง
ขณะน้ันในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงพระเกษมสําราญมาก ในการ
วิเคราะห์ขององค์การสหประชาชาติ ก็ครอบคลุม 4-5 ประเด็นหลัก เรื่องที่หน่ึงที่องค์การสหประชาชาติได้
สดุดีพระองค์ท่านสําหรับการพัฒนาคนในยุคต่อไป และอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูป
คนในระดับล่าง มีข่าวอยู่เสมอว่า พระองค์ท่านมีพระราชดํารัสว่า การนําของไปแจกก็คงจะช่วยคนได้ในระยะ
สั้นได้ พระองค์ท่านทรงมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ไปแจกสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย แต่การแจก
ของเหล่าน้ีช่วยบรรเทาทุกข์ได้ในระยะสั้น ทรงมีพระราชดําริว่า ถ้าจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาความยากจน
ของคน น่าจะทําในเรื่องของความรู้ ในรางวัลน้ีได้เน้น Knowledge หรือความรู้มากๆ ถ้ากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาสนใจในเรื่องเหล่าน้ี ก็สามารถจะช่วยประเทศได้มาก เพราะตอนน้ี
ประเทศไทยทําเป็นแบบระยะสั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้าน คือไปเน้นที่วัตถุ องค์การสหประชาชาติได้
เน้นว่า เงินสําคัญน้อยกว่าความรู้ ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทํางานเรื่องคนมาอย่างต่อเน่ือง เวลาที่ไป
ต่างจังหวัด ก็จะให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นน้ัน วิธีการให้ความรู้ พระองค์ท่านมีพระบรมราโชวาทสอนให้คนคิด
เป็น ไม่ใช่รับความรู้ไปอย่างเดียว เหมือนกับตกปลาเป็นก่อนที่จะกินปลา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ขยาย
ความในบทความว่า องค์การสหประชาชาติระบุว่า ความรู้ที่พระองค์ท่านทรงได้มาไม่ได้มาจากทฤษฎีหรือ 
Textbooks แต่คนไทยมักเรียนมาเพ่ือมาทําอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นความรู้จากตํารา พระองค์ท่านได้เสด็จ
ทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง แล้วทรงนําความรู้ที่เป็นศาสตร์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์กับสังคมศาสตร์มารวมกัน
กลายเป็น “ศาสตร์พระราชา” หลายคร้ังพระองค์ท่านทรงเน้นไปที่ความจริงในต่างจังหวัดและท้องถิ่น
ทุรกันดารก็มี 3 ประเด็นหลักคือ  

1.ภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไป 
2.ทรัพยากรธรรมชาติ นํ้า ดินเป็นอย่างไร 
3.สังคมและวัฒนธรรม 
จึงเป็นที่มาของคําว่า “ภูมิสังคม” เรื่องน้ีมีความลึกซึ้งมาก “ภูมิสังคม”หมายถึงว่า การทําสิ่งใดไม่ควร

ทําแบบเหมือนตัดกางเกงขนาดเดียว เพราะแต่ละภาคแตกต่างกันไป ต้องมีการค้นหาความจริง แต่ระบบการ
บริหารจัดการของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่น ประเทศไทยไม่มีคนแบบนั้น จึงทํา
แบบเร่งรีบ เมื่อได้รับงบประมาณมารายปี ก็ต้องทําสิ่งต่างๆ ให้กับประชาชน แต่ไม่ได้คิดก่อนให้รอบคอบ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดี กล่าวว่า สิ่งหน่ึงที่คนได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาอย่างยาวนานแล้วสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ีก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก รางวัลน้ีเป็นแค่เพียงรางวัลใหญ่รางวัลหน่ึงที่องค์การสหประชาชาติ
ได้ทูลเกล้าถวายพระองค์ท่าน น่ีคือศาสตร์พระราชาซึ่งตอนน้ีรัฐบาลน้ีได้มีการน้อมนํามาใช้แล้ว และคนไทยก็
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เห็นผลของการพัฒนาแม้ว่าจะเป็นระยะสั้นก็ตาม จากการที่ได้ชมรายการโทรทัศน์ในวันที่  15 ตุลาคม 2560 
ทําให้เห็นว่า ได้มีการนําความสําเร็จของเกษตรกรที่ได้น้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้เพ่ือเป็นการตอกยํ้า ถ้า
หากคนไทยสามารถนําความรู้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในชีวิตและในการทํางาน ประเทศไทยก็จะก้าวไปไกลกว่าน้ี
แน่นอน  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ช่วงที่ออกอากาศน้ีและช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ิงสวรรคตทําให้
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เจาะลึกแล้วนํามาเผยแพร่สู่สาธารณชน คุณวิชัย วรธานีวงศ์โชคดีพูดได้ดีมาก ศ.ดร.
จีระ หงส์ลดารมภ์คิดว่า สิ่งหน่ึงที่พระองค์ท่านทรงเน้นมากในการพัฒนาคนคือ พ่ึงตนเอง มีความลึกซึ้ง 
บางครั้ง คนที่เรียนหนังสือมาก ก็ไม่รู้ว่าเรียนไปเพ่ืออะไร ปัจจุบัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีลูกศิษย์ที่เรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยเป็นรุ่นที่ 15 เมื่อทําไปเรื่อยๆ ก็จะเห็นว่า สาระสําคัญน้อยกว่าปรัชญาใน
การเรียน ถ้าเรียนกันเป็นทีม เรียนแล้วมาปะทะกันทางปัญญา เรียนแล้วได้ความคิดใหม่ๆ เกิดขึ้น 
บรรยากาศการเรียนวิชา PHD 8205 การจัดการทุนมนุษย์ และทุนสังคม ในโครงการปริญญาเอก 
หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รุ่นที่ 15 

 



5 

 

 
 
ไม่ใช่มีอาจารย์คนหน่ึงมาสอนแล้วมีเอกสารแจก แล้วไปลอกตําราคนอ่ืนมาสอนว่า เรื่องน้ีมี 10 ประเด็นที่
สําคัญ สอบได้ 9 ก็ได้เกรดเอ ผู้ปกครองควรถามบุตรหลานที่กําลังเรียนอยู่ว่า ในแต่ละวัน บุตรหลานได้อะไร 
แล้วสิ่งที่ได้มามีคุณค่าต่อตนเองอย่างไร ถ้าไม่ถามคําถามพวกน้ี ก็จะเรียนหนังสือมาก ได้หน่วยกิตมากแต่ว่าใน
ความเป็นจริงแล้วคนเราไม่ได้เรียนเพ่ือทําให้ตนเองเป็นคนท่ีมีคุณค่ามากขึ้น ถ้าคนเราไม่เรียนรู้เพ่ือจะรู้จัก
ตัวเองว่า ตนคือใคร สิ่งที่ได้มาจากครูหรือความรู้ต่างๆ ยิงเข้าไปในดีเอ็นเอของเรา เมื่อยิงเข้าไปแล้ว มี
ผลกระทบอะไรต่อเรา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นคนท่ีโชคดีที่มีอายุมากแล้วยังต้องทํางานอยู่ ในการค้นหา
ตนเอง บางคร้ังศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ไม่ได้ทําอย่างลึกซึ้ง อย่างช่วงหนึ่งก็ไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แล้วระยะหน่ึงก็ต้องการไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ครั้งน้ัน คล้ายเป็นค่านิยมว่า ถ้าอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ 
มีอาจารย์นิยมไปเรียนปริญญาเอกกัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็ไปเรียนด้วย แต่ตอนน้ันยังไม่รู้ว่าปริญญาเอก
คืออะไร ปัจจุบันน้ี คุณวิชัย วรธานีวงศ์อาจจะค้นพบตัวเองว่า ตนเป็นสื่อมวลชนที่สนใจความรู้อย่างลึกซึ้งแล้ว
ก็ยังแบ่งปัน คือ มีความเช่ือว่า การเป็นสื่อมวลชนที่ดีก็ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ในเบ้ืองลึกแล้ว คุณวิชัย วรธานี
วงศ์ก็เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ได้ศาสตร์พระราชามาเพราะสนใจเรื่องผลกระทบว่าตนเองเรียนรู้อะไร เพราะถ้า
คนเรารู้จริง เวลาไปถ่ายทอดให้คนอ่ืน ก็จะเป็นความรู้ที่ได้รับการกลั่นกรองมา หลายคนมักพูดตามตํารา ใน
หลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีความรู้ตามตําราดี แต่ท่านก็ทรงพิจารณาสถานการณ์ความจริง (Reality) ด้วย สิ่งหน่ึง
ที่พระองค์ท่านทรงไม่ขาดในการเสด็จเย่ียมราษฎรก็คือ แผนที่ เวลาที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์อยู่ที่บ้าน ก็จะ
เปิดดูแผนที่ต่างๆ แม้กระทั่งนักท่องเท่ียวในปัจจุบันที่จะไปเที่ยวกัน ในระยะแรกก็จะดูแผนท่ี บางคร้ังก็
พ่ึงตนเอง แทนที่จะใช้บริการบริษัทนําเที่ยว ก็สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตแทน ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสน
พระทัยเรื่องภูมิศาสตร์และแผนที่มาก ถ้าต้องการจะศึกษาคน แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นอยู่ที่ใด พ้ืนที่เป็นอย่างไร 
สถานการณ์เป็นอย่างไร แหล่งนํ้าเป็นอย่างไร ความแห้งแล้งเป็นอย่างไร แล้วจะศึกษาคนได้อย่างไร ปัจจุบันน้ี 
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หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยนักวิชาการ วัฒนธรรมก็เน้นที่การสอบวิชาฟิสิกส์ เคมี 
ภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่ได้เน้นความจริงที่จะนําความรู้เหล่าน้ีไปใช้เพราะฉะนั้นสังคมไทยเป็นสังคมที่เน้นการ
เรียนมากแต่รู้ไม่จริง 

ในการถวายการสดุดีของนายโคฟ่ี อันนัน เขากล่าวว่า เวลาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะพัฒนาคนใน
ระดับล่าง ทรงเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย ท่านทรงไม่ได้ทําเหมือนกันหมดทุกที่ แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จาก
ประสบการณ์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์พบว่า บางคร้ังชาวบ้านก็มีความคิดสร้างสรรค์มาก ย่ิงในภาคการเกษตร
ของประเทศไทย นอกจากภาคเกษตรแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้คนจากเกษตรท่องเท่ียว เกษตรชุมชน เกษตร
สมุนไพร และอีกมากมายที่มูลค่าต่างๆ จะเกิดขึ้นในแต่ละชุมชน  
ศูนย์อาเชียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศจัดการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาผู้นํานักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้สู่
อาเซียน+6 ในระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
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แต่ถ้าเน้นเงินเป็นหลัก ก็หยุดอยู่แค่น้ัน ไม่ว่าจะคิดดีอย่างไร เมื่อคิดแต่เรื่องเงินก็พัฒนาต่อไม่ได้ บางครั้งก็มี
ปัญหาตามมามากมาย ถ้าไม่มีเงิน ก็ไม่ทํา นายโคฟ่ี อันนันกล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 
ทรงใส่เข้าไปในจิตวิญญาณของคน ผู้อํานวยการเขตต่างๆของกทม.ควรใส่ความรู้ต่างๆ เข้าไปในตัวประชาชน



9 

 

แทนท่ีจะทําแต่เรื่องการบริหารจัดการขยะเท่าน้ัน แต่ควรสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กับชาวบ้าน ทําให้พวก
เขามีความคิดขึ้นมาว่าจะทําอะไรท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมของตน ถ้าปฏิบัติต่อพวกเขาแบบคนยากจน ทํา
ให้พวกเขาแบมือขอเงิน ไม่ถือว่าเป็นศาสตร์พระราชา ในที่สุดแล้วเรื่องแบบการท่องเที่ยวชุมชนก็ขึ้นอยู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนในยุคต่อไปก็ต้องเป็นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้ให้
ลูกศิษย์ปริญญาเอกฟังรายการน้ีด้วยเพราะสิ่งที่พูดก็ไม่ได้แตกต่างจากการสอนหนังสือ เวลาที่กล่าวถึงความคิด
สร้างสรรค์ ก็มักนําไปเช่ือมโยงกับนวัตกรรมด้วยกลายเป็นเศรษฐกิจ 4.0 แต่น่ันก็เป็นนโยบายรัฐบาล จะทําได้
หรือไม่ ก็ต้องมีการปลูกฝังให้คนคิดร่วมกัน คิดทํางานเป็นทีม มีความหลากหลายทางความคิดแล้วจึงสรุป
ขึ้นมา ไม่ใช่มีประชารัฐซึ่งนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัด บางครั้งนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ไป
ช่ืนชมกับกลุ่มนายทุนใหญ่ ซึ่งก็ดี แต่คนเหล่าน้ีก็ต้องให้เกียรติชาวบ้านด้วย ประชารัฐต้องมีความเสมอภาคกัน
โดยทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เรียกว่า การยอมรับนับถือ (Respect) อย่าง
จริงใจระหว่างตัวละครที่หลากหลายในประชารัฐ  
เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2559 ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์นําคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วย
ผู้อํานวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รุ่นที่ 12 (ปี 2559) ซ่ึงประกอบด้วย
คณะผู้บริหารของ กฟผ. และหน่วยงานเครือข่ายจากกระทรวงพลังงานเดินทางต่อไปเย่ียมชุมชนบ้าน
คลองเรือ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ได้รับเกียรติต้อนรับคณะและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันโดย ผู้ใหญ่มนัส 
คล้ายรุ่ง ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองเรือและคุณรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน ประธานชมรมบ้านพักโฮมสเตย์เหว
โหลม ต้นน้ําพะโต๊ะ ซ่ึงทางชุมชนยินดีมากที่คณะของเรามาเยี่ยมในคร้ังนี้ เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือ
พัฒนาชุมชนให้ย่ังยืนด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) และเป็นแบบอย่าง
ของประชารัฐที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกและให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
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บางครั้งประชารัฐนําโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมากเกินไป ประชาชนก็ไม่กล้าเข้ามามีส่วนร่วม ยังไม่มีการฝึก
นายอําเภอให้เกียรติประชาชน นายอําเภอส่วนใหญ่ก็จะมีอํานาจเหนือประชาชน ย่ิงไปกว่าน้ัน อบต.อบจ. 
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านก็ใช้ชีวิตคล้ายๆ ขุนนาง ถ้าศาสตร์พระราชาสามารถลงลึกไปได้ก็ดี 

ประเด็นสุดท้ายที่นายโคฟ่ี อันนันกล่าวถึงมีสาระสําคัญคือ การพ่ึงตนเองและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
หลังจากพระองค์ท่านสวรรคตแล้ว ทรงทิ้งเป็นมรดกของโลกไว้ว่า ต่อไปน้ี ถ้าเราจะเน้นเร่ืองการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน ก็ต้องมีความเช่ือมั่นว่า สิ่งที่ทําน้ีต่อเน่ืองกันไปถึงในภายภาคหน้า ไม่ใช่รัฐบาลปัจจุบันมีเงินทํา แต่ใน
อนาคตไม่มีเงินก็เลิกทํา ถือเป็นจุดจบ กลายเป็นแค่การพัฒนาช่ัวคราว ตัวละครที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนก็ต้องเป็นคนที่ทํางานอย่างต่อเน่ือง 

โครงการหลวงที่ ภาคเหนือมักมีผู้ อํ านวยการโครงการเ รียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งคนเหล่าน้ีมาทํางานรับใช้ใต้เบ้ืองพระยุคลบาทด้วยความเต็มใจ ทั้งๆที่บางคน
สามารถทํางานอยู่บริษัทขนาดใหญ่โดยได้เงินเดือนอยู่ในระดับหลักแสนบาทก็ตาม แต่คนเหล่าน้ีมีความ
ปรารถนาดีต่อโครงการหลวงของพระองค์ท่าน ปัจจุบันน้ี โครงการหลวงกลายเป็นตัวอย่างของความย่ังยืน 
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาก ผลไม้โครงการหลวงผ่านการทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรระดับโลก ส่งไปขายใน
ยุโรปและภูมิภาคอ่ืนๆ มากมาย โครงการหลวง 4,000 กว่าแห่งของกปร. ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยถามว่า 
ถ้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนที่ต่างคนต่างทํางาน ควรนําโครงการหลวงมาเป็นหลัก แล้วนําโครงการ
งบประมาณแผ่นดินของกระทรวงซึ่งมีมากมายภายใต้กรมต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ไปเช่ือมโยงกันแล้วใช้ศาสตร์พระราชาเข้าไปบ้าง คนในสังคมก็จะได้ความรู้ ศาสตร์พระราชาสอนให้มี
เบ็ดตกปลา แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปลากิน เพราะมีงบประมาณทุกปี อธิบดีบางคนมีทรัพยากรที่
ต้องใช้จ่าย ย่ิงในปัจจุบันอธิบดีบางคนในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีงบปีหน่ึง 4-5 หมื่นล้านบาท แต่งบของ
โครงการพระองค์ท่านที่ได้มาจากรัฐบาลมีน้อย แต่สิ่งที่ได้ก็คือศาสตร์ ถ้าคนไทยจะระลึกถึงพระองค์ท่าน ก็ต้อง
ลงไปลึกในศาสตร์ต่างๆ เมื่อต่างประเทศสดุดีพระองค์ท่าน ก็ได้ทําวิจัยมาก่อน ในความเป็นจริง ก็มีหนังสือ
มากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่าน แต่คนไทยส่วนมากก็ไม่ได้อ่านหนังสือเหล่าน้ัน ในการออกอากาศคร้ังต่อไป ก็
ยังคงเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน 


